

Số: /TB-UBND

Cẩm Thủy, ngày tháng 6 năm 2024

THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND huyện - Trần Đức Hùng tại Hội nghị giao ban khối Văn hóa – Xã hội 6 tháng đầu năm 2024

Ngày 21/6/2024, Phó Chủ tịch UBND huyện - Trần Đức Hùng đã chủ trì Hội nghị giao ban khối Văn hóa - Xã hội 6 tháng đầu năm 2024. Tham dự Hội nghị có Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện, lãnh đạo các phòng chuyên môn: Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn hóa và Thông tin, Nội vụ, Dân tộc; Lãnh đạo các cơ quan: Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao và Du lịch, Trung tâm Y tế, Bệnh viện Đa khoa, Bảo hiểm xã hội, Bưu điện huyện, Ngân hàng chính sách xã hội huyện, VNPT Cẩm Thủy, Viettel Cẩm Thủy, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên, Trường THPT Cẩm Thủy 1, Trường THPT Cẩm Thủy 2, Trường THPT Cẩm Thủy 3.

Tại hội nghị, đã có 10 lượt ý kiến của các đại biểu về những khó khăn, vướng mắc và những đề xuất, kiến nghị trong quá trình triển khai tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao. Các ý kiến đều đã được giải đáp ngay tại hội nghị.

Sau khi nghe ý kiến phát biểu của các đại biểu tham gia hội nghị, qua báo cáo tổng hợp của Văn phòng HĐND-UBND huyện về đánh giá các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, những đề xuất, kiến nghị trong công tác thuộc khối Văn hóa - Xã hội 6 tháng đầu năm, Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Đức Hùng kết luận như sau:

1. Đánh giá kết quả hoạt động của các cơ quan trong khối Văn hóa - Xã hội 6 tháng đầu năm 2024

Trong 6 tháng đầu năm 2024, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện; sự cố gắng, nỗ lực, quyết tâm của các phòng, ngành, đơn vị trong khối, của cán bộ công chức và toàn thể Nhân dân, lĩnh vực khối Văn hóa - Xã hội đã đạt được nhiều kết quả tích cực, các chỉ tiêu cơ bản hoàn thành theo tiến độ thời gian, trong đó nổi bật là:

- Các phòng, ngành, đơn vị đã kịp thời xây dựng và triển khai thực hiện tốt Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2024 theo hướng dẫn của các cơ quan chuyên môn cấp trên và Nghị quyết của Huyện ủy, HĐND huyện, Kế hoạch của UBND huyện giao.

- Các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội thuộc khối đạt nhiều kết quả tích cực: Đến nay, đã có 05/10 chỉ tiêu hoàn thành kế hoạch năm, 05 chỉ tiêu còn lại được đánh giá sẽ hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, hiệu quả

cao. Công tác văn hóa, thông tin, thể thao và du lịch được triển khai thực hiện tốt, đã có 02 đơn vị hoàn thành chuyển đổi số cấp xã (*Cắm Tú và Thị trấn Phong Sơn*), 04 đơn vị đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị tỉnh công nhận theo kế hoạch (*Cắm Thạch, Cắm Ngọc, Cắm Châu, Cắm Bình*); hoàn thành Đề án phát triển du lịch huyện Cắm Thủy đến năm 2030, đang trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt. Ngành Giáo dục đã hoàn thành chương trình giảng dạy và tổng kết năm học, việc tham gia các kỳ thi cấp tỉnh, thi Hội khỏe Phù Đổng đạt kết quả tốt, nhiều kỳ thi xếp top đầu trong toàn tỉnh; công tác xây dựng trường chuẩn Quốc gia tiếp tục được quan tâm, có 02 trường THPT Cắm Thủy 3 và Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên được công nhận trường đạt chuẩn quốc gia. Ngành Y tế đã làm tốt công tác phòng, chống dịch trên người, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Nhân dân; đảm bảo công tác vệ sinh an toàn thực phẩm và duy trì chất lượng xã an toàn thực phẩm nâng cao. Các chế độ chính sách an sinh xã hội đối với người có công, gia đình chính sách, các đối tượng bảo trợ xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định; hoạt động chăm lo tết cho Nhân dân đạt nhiều kết quả tích cực. Tổ chức thành công Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Cắm Thủy lần thứ IV, năm 2024.

- Các phòng, ban, ngành, đơn vị có liên quan đã xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện các nội dung thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia đúng theo kế hoạch và tiến độ đề ra.

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn những tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện nhiệm vụ như: (1) Việc duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí chuẩn quốc gia về nông thôn mới, xã an toàn thực phẩm, xã chuẩn quốc gia về y tế tại nhiều xã còn chậm, chưa đạt yêu cầu. (2) Việc xây dựng và triển khai thực hiện xã hoàn thành chuyển đổi số còn lúng túng. (3) Việc triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia chưa được tập trung cao độ, tiến độ giải ngân một số dự án còn chậm. (4) Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế thấp, việc triển khai thực hiện chế độ chính sách cho các đối tượng yếu thế theo quy định tại một số xã chậm, chưa đạt yêu cầu. (5) Công tác giải quyết thủ tục hành chính của một số đơn vị còn chậm, vẫn để xảy ra tình trạng chậm trả kết quả cho công dân, phải công khai xin lỗi.

2. Giải quyết các khó khăn, vướng mắc, đề xuất, kiến nghị của các đơn vị trong quá trình tổ chức thực hiện các nhiệm vụ

2.1. Đối với các đề xuất thuộc lĩnh vực Văn hóa và Thông tin

** Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch huyện đề nghị UBND huyện xem xét bổ sung 01 viên chức ở vị trí việc làm Quản lý Văn hóa để phục vụ nhiệm vụ chính trị và đủ số lượng định biên của đơn vị.*

- Trước mắt, đề nghị Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch bố trí, sắp xếp công việc phù hợp với vị trí việc làm và tình hình thực tế của đơn vị để khắc phục tình trạng thiếu cán bộ, đảm bảo việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị.

- UBND huyện tiếp thu đề xuất trên, giao Phòng Nội vụ chủ trì, căn cứ các quy định hiện hành và tình hình thực tế, tham mưu xây dựng kế hoạch tuyển dụng chung của huyện vào thời điểm phù hợp để triển khai thực hiện.

2.2. Đối với các đề xuất thuộc lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo

** Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị:*

- (1) Đề nghị UBND tỉnh, UBND huyện tăng cường kinh phí xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các cơ sở giáo dục đáp ứng các yêu cầu của trường đạt chuẩn Quốc gia theo thông tư mới. (2) Đề nghị các địa phương tiếp tục đầu tư xây dựng, bổ sung, tu sửa cơ sở vật chất các nhà trường để đảm bảo lộ trình công nhận lại, nâng chuẩn trường đạt chuẩn quốc gia theo đúng kế hoạch.

Giao Phòng Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, ngành, đơn vị có liên quan tham mưu văn bản chỉ đạo các xã, thị trấn, các trường học chuẩn bị các điều kiện chung cho năm học mới, trong đó có nội dung liên quan đến việc đầu tư cơ sở vật chất, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trường học để đáp ứng nhu cầu cho năm học mới, xây dựng và công nhận lại trường chuẩn quốc gia; hoàn thành dự thảo, trình Chủ tịch UBND huyện ký ban hành **trước ngày 30/7/2024**.

- (3) Đề nghị UBND huyện bố trí, bổ sung đội ngũ giáo viên cho ngành giáo dục đủ về số lượng ở các cấp học, cân đối về bộ môn, đặc biệt là quy định số lượng công chức làm việc tại Phòng Giáo dục và Đào tạo, tạo điều kiện cho ngành hoàn thành nhiệm vụ.

Giao phòng Nội vụ chủ trì, phối hợp với phòng Giáo dục và Đào tạo, căn cứ các quy định hiện hành và tình hình thực tế, tham mưu cho UBND huyện xây dựng kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo huyện, đảm bảo đủ số lượng và chất lượng, đáp ứng việc giảng dạy và học tập trong toàn ngành.

** Các trường THPT trên địa bàn:*

- Trường THPT Cẩm Thủy 1: Đề nghị Ban chấp hành Đoàn Thanh niên các xã, thị trấn tiếp nhận đoàn viên, thanh niên, học sinh và tổ chức các hoạt động sinh hoạt hè cho đoàn viên, thanh niên. Quan tâm tới hoạt động tự học trong hè và chấp hành quy định của Nhà nước, đặc biệt là an ninh trật tự và phòng chống đuối nước.

Giao Phòng Giáo dục và Đào tạo chủ trì, tham mưu văn bản của UBND huyện đôn đốc, nhắc nhở các cơ sở giáo dục, chính quyền địa phương, các ban ngành đoàn thể liên quan tăng cường phối hợp quản lý, tổ chức các hoạt động hè cho học sinh, đảm bảo an toàn cho học sinh trong thời gian hè; hoàn thành dự thảo và trình Chủ tịch UBND huyện ký ban hành theo quy định.

- Trường THPT Cẩm Thủy 2:

+ Công tác cấp trích lục đất cho trường THPT Cẩm Thủy 2 và phá dỡ khu nhà học 2 tầng xuống cấp chưa có tiến triển, đề nghị UBND huyện chỉ đạo các phòng, ngành tiếp tục quan tâm hỗ trợ nhà trường.

UBND huyện đã ban hành Công văn số 1701/UBND-TCKH ngày 20/6/2024 về việc báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Trường THPT Cẩm Thủy 2, trong đó đã xác định rõ nhiệm vụ của từng phòng, ban chuyên môn trong việc hỗ trợ nhà trường thực hiện các thủ tục liên quan đến cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và kiểm định đánh giá chất lượng hiện trạng nhà lớp học 2 tầng cũ, một số hạ tầng đã xuống cấp, công năng sử dụng không đảm bảo; đồng thời ban hành Tờ trình số 101/TTr-UBND ngày 19/6/2024 về đề nghị UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí đầu tư dự án Cải tạo Nhà A, Nhà B và khuôn viên trường THPT Cẩm Thủy 2, hiện nay các trình tự, thủ tục đang được triển khai thực hiện theo quy định.

+ *Đề nghị các ngành Công an, Y tế, Giao thông, Viễn thông, Đài truyền hình, Đoàn thanh niên huyện... phối hợp, hỗ trợ nhà trường để tổ chức tốt các kỳ thi trong tháng 6/2024*

UBND huyện đã tổ chức hội nghị Ban Chỉ đạo thi cấp huyện năm 2024 và đã kết luận các nội dung cụ thể tại hội nghị, đề nghị các đơn vị căn cứ vào Quyết định số 75/QĐ-BCĐ ngày 11/6/2024 về việc phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Chỉ đạo thi cấp huyện để triển khai thực hiện.

2.3. Đối với các đề xuất thuộc lĩnh vực y tế

Trung tâm Y tế huyện đề nghị: (1) Đề nghị các phòng, ban, ngành, đơn vị, UBND xã, thị trấn phối hợp với các đơn vị y tế trên địa bàn triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch số 09/KH-UBND ngày 10/01/2024 của UBND huyện về thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2030 trên địa bàn huyện. (2) Chỉ đạo các xã Cẩm Liên, Cẩm Ngọc, Cẩm Quý, Thị trấn Phong Sơn tu sửa nhà, cửa để đảm bảo điều kiện đạt Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế.

Giao Trung tâm Y tế huyện chủ trì, phối hợp với Văn phòng HĐND - UBND huyện tham mưu văn bản chỉ đạo, đôn đốc các xã, thị trấn, các đơn vị có liên quan khẩn trương thực hiện, hoàn thiện các tiêu chí theo Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2030, hoàn thành dự thảo và trình Chủ tịch UBND huyện ký ban hành **trước ngày 30/6/2024**.

2.4. Đối với các đề xuất của ngân hàng chính sách:

- *Đề nghị Phòng Dân Tộc chỉ đạo các xã, thị trấn thực hiện rà soát đối tượng thụ hưởng để tham mưu cho UBND huyện có Quyết định phê duyệt danh sách hộ có nhu cầu đất ở, nhà ở theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ để Ngân hàng chính sách xã hội huyện có cơ sở triển khai rà soát nhu cầu vốn cho vay năm 2024.*

Giao Phòng Dân tộc chủ trì, khẩn trương rà soát đối tượng thụ hưởng, tham mưu phê duyệt danh sách các đối tượng theo quy định để Ngân hàng chính sách xã hội huyện có cơ sở triển khai thực hiện theo quy định.

- *Chủ tịch UBND xã, thị trấn tập trung chỉ đạo xử lý thu hồi dứt điểm đối với nợ quá hạn, chây ì; thu hồi nợ đối với những trường hợp vay vốn bỏ đi khỏi địa phương; Chỉ đạo Tổ thu hồi nợ khó đòi tại xã, tổ chức chính trị - xã hội nhận*

ủy thác tập trung phân tích, tìm biện pháp thu hồi nợ quá hạn, nợ xấu nhằm nâng cao chất lượng tín dụng tại các xã, thị trấn.

UBND huyện tiếp thu đề xuất, kiến nghị nêu trên, trong thời gian qua Ban Đại diện hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo liên quan đến thu hồi nợ quá hạn, đề nghị UBND các xã, thị trấn, các đơn vị có liên quan tiếp tục thực hiện nghiêm các nhiệm vụ, giải pháp theo các văn bản đã ban hành. Giao Ngân hàng chính sách xã hội huyện, căn cứ tình hình thực tế, trong trường hợp cần thiết, tham mưu văn bản đôn đốc, nhắc nhở đối với các nội dung kiến nghị trên.

2.5. Đối với các đề xuất của Bảo hiểm xã hội huyện

** Đề nghị UBND huyện quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo: (1) Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của UBND huyện về chính sách BHYT đối với các xã, thị trấn, trong đó tập trung một số xã có tỷ lệ bao phủ BHYT giảm sâu, các xã đăng ký xây dựng nông thôn mới năm 2024, yêu cầu các xã phải vận động 100% đối tượng cận nghèo, học sinh tham gia BHYT. (2) Đề nghị UBND huyện chỉ đạo Ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT các xã, thị trấn chủ động phối hợp BHXH huyện tổ chức các đợt ra quân tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia BHYT, giao chỉ tiêu cụ thể đến các thôn, tổ dân phố, thành viên Ban chỉ đạo để theo dõi, đôn đốc và thực hiện đảm bảo hoàn thành kế hoạch bao phủ BHYT năm 2024, trong đó phần đầu đạt 100% hộ cận nghèo, học sinh tham gia BHYT.*

Giao Bảo hiểm xã hội huyện chủ trì, tham mưu văn bản chỉ đạo đối với các nội dung đề xuất, kiến nghị nêu trên, trong đó yêu cầu các xã, thị trấn, các đơn vị có liên quan triển khai mạnh các giải pháp, nhất là về công tác tuyên truyền, vận động nhằm tăng độ bao phủ bảo hiểm y tế trên địa bàn toàn huyện; hoàn thành và trình Chủ tịch UBND huyện ký ban hành **trước ngày 30/6/2024**.

3. Nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2024, nhiệm vụ còn lại của 6 tháng cuối năm 2024 là hết sức nặng nề, đòi hỏi các cấp, các ngành phải tiếp tục triển khai quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã được tỉnh giao, huyện giao. Đối với các ngành thuộc khối Văn hóa – Xã hội, ngoài các nhiệm vụ chuyên môn thường xuyên, các phòng, ngành, đơn vị tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

3.1. Nhiệm vụ chung

- Các phòng, ngành, đơn vị trong khối tiến hành rà soát, đánh giá lại mức độ hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao năm 2024. Căn cứ trên kết quả đạt được 6 tháng đầu năm thực hiện theo hướng: Những chỉ tiêu nào đã hoàn thành thì phần đầu hoàn thành vượt mức; Những chỉ tiêu nào chưa hoàn thành thì phân tích nguyên nhân, đưa ra các giải pháp phù hợp để tập trung tổ chức thực hiện, phần đầu hoàn thành 100% các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

- Đối với những hạn chế, yếu kém đã được xác định trong 6 tháng đầu năm, yêu cầu các cơ quan, đơn vị tập trung phân tích nguyên nhân và đưa ra các giải pháp phù hợp để khắc phục trong 6 tháng cuối năm 2024.

- Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia đúng theo kế hoạch, đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định.

- Chủ động giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri; các đề xuất, kiến nghị của các xã, thị trấn, phấn đấu không để xảy ra điểm nóng đối với các lĩnh vực thuộc khối Văn hóa - Xã hội phụ trách.

3.2. Các nhiệm vụ cụ thể

** Về Văn hóa, Thông tin, Thể thao, Truyền thông và Du lịch*

- Thực hiện tốt việc đón và phục vụ khách du lịch dịp hè 2024.

- Tập trung chuẩn bị các điều kiện để đăng cai tổ chức Hội thi trình diễn, giới thiệu, thuyết trình về trang phục truyền thống và thi Người đẹp dân tộc trong trang phục truyền thống tỉnh Thanh Hoá, năm 2024.

- Phối hợp với các ngành cấp tỉnh để sớm phê duyệt Đề án phát triển du lịch huyện Cẩm Thủy đến năm 2030.

- Tham mưu văn bản chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng về công tác chuyển đổi số, **hoàn thành trước ngày 30/6/2024.**

- Đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt, phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp, phục vụ nhân dân, đặc biệt là trong mùa mưa lũ.

** Về Giáo dục - Đào tạo:*

- Tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo các đơn vị trường học, các xã, thị trấn, các tổ chức đoàn thể tăng cường công tác phối hợp, quản lý học sinh trong thời gian hè tại địa phương.

- Chuẩn bị tốt mọi điều kiện để triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học mới 2024 - 2025 theo kế hoạch.

- Tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

- Phối hợp chặt chẽ để tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Trường THPT Cẩm Thủy 2 và 30 năm thành lập Trường THCS Dân tộc nội trú huyện.

** Về y tế, vệ sinh an toàn thực phẩm:*

- Tập trung phòng, chống dịch bệnh trên người, đặc biệt là các dịch bệnh mùa hè. Tiếp tục nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Nhân dân.

- Đẩy nhanh tiến độ công nhận các xã đạt chuẩn quốc gia về y tế theo Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2030.

- Duy trì và nâng cao chất lượng xã an toàn toàn thực phẩm, tập trung xây dựng xã an toàn thực phẩm nâng cao theo kế hoạch.

** Các ngành đảm bảo an sinh xã hội:*

- Tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện hiệu quả, đảm bảo chất lượng, đúng quy định việc tổng hợp, rà soát, bình xét hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ còn khó khăn về nhà ở trong 02 năm 2024 - 2025.

- Đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện kế hoạch đào tạo nghề, hoàn thành tiêu chí về lao động trong xây dựng nông thôn mới.

- Thực hiện tốt các nội dung liên quan đến giảm nghèo, đảm bảo hoàn thành kế hoạch năm.

- Thực hiện tốt các chế độ chính sách cho các đối tượng người có công, gia đình chính sách, các đối tượng bảo trợ xã hội, người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số; tổ chức các hoạt động nhân dịp kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2024).

- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp nhằm tăng tỷ lệ bao phủ BHYT.

** Về ngân hàng chính sách xã hội:*

Tập trung tham mưu cho Ban Đại diện hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện về xử lý dứt điểm nợ xấu và nợ quá hạn.

** Về công tác tổ chức cán bộ:*

- Tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức cấp huyện, xã; người hoạt động không chuyên trách năm 2024 theo kế hoạch.

- Khẩn trương tham mưu Kế hoạch tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2024.

Trên đây là ý kiến kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện - Trần Đức Hùng tại Hội nghị giao ban Khôi Văn hóa - Xã hội 6 tháng đầu năm 2024, đề nghị các phòng, ban, ngành, đơn vị liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- TT Huyện ủy, TT HĐND huyện;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện;
- Các phòng, ban, đơn vị khối Văn hóa - Xã hội;
- Các phòng, ban, đơn vị có liên quan;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu VT.

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**

Nguyễn Đình Hùng